



3 มีนาคม 2558 หน้า 7

## ‘3ชาติ’จับมือขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่7ปี

สทกย. เชื้อมีเกษตรกรร่วมโค่น  
ยางเก่าไม่ต่ำกว่า5แสนไร่

สภาไตรภาคียางพารา เห็นชอบงดปลูกยางยาว 6-7ปีพร้อมจับมือ“ลาว-พม่า-กัมพูชา” บริหารการผลิตยางร่วมกัน เตรียมหารือจีนสร้างเสถียรภาพราคาสร้างเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อขาย เดินหน้าตั้งตลาดกลางยางอาเซียน

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจำกัด หรือ IRCO เปิดเผยในฐานะตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา(ITRC) ที่ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23-27ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ทาง ITRC ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเทศผู้ผลิตยางพารา ประกอบด้วยไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีมติร่วมกันว่าจะหยุดการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา และจะโค่นยางพาราเก่า เพื่อปลูกยางพาราใหม่ทดแทนในช่วง 6-7ปีข้างหน้า เพื่อป้องกันปัญหายางพาราล้นตลาดทำให้ราคายางพาราดตกต่ำ

การประชุมวันที่ 26 ก.พ.ที่ผานงมา ทางผู้แทนระดับสูงจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย และเห็นชอบที่จะร่วมมือกับ ITRC ในการจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาดยางพาราร่วมกัน ที่ประชุมยังมิได้ให้ ITRC เข้าเจรจากับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อยางพารารายใหญ่ของโลก เพื่อบริหารราคายางพาราให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรมกับทั้งผู้ซื้อผู้ขายในระยะยาว รวมทั้งให้เดินหน้าการตั้งตลาดกลางยางอาเซียน (Regional Rubber Market : RRM) ที่กำหนดกรอบเวลาให้สำเร็จภายในเดือนพ.ค.2559 เพื่อให้เป็นตลาดที่กำหนดราคายางพาราแท้จริง ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น TOCOM SHFE

ส่วนแนวโน้มราคายางพาราเดือนก.พ.58 ที่สูงขึ้น ที่ประชุม ITRC มองว่าเป็นผลจากยางพาราเข้าสู่ช่วงปิดกรีดทำให้ผลผลิตออกตลาดน้อยลง

และรัฐบาลไทยมีนโยบายเข้าซื้อยางพาราในราคาสูง ทำให้ผู้ขายยางพาราในราคาสูงขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการควบคุมการส่งออกยางพาราภายใต้ความร่วมมือของ ITRC ในเดือนม.ค. 2558 เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่ง ITRC จะดำเนินการควบคุมการส่งออกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อสรุปจากที่ประชุม ITRC อื่นๆ ได้แก่ 1.ทั้ง 3 ประเทศจะต้องกลับไปศึกษาการตั้งกองทุนยางพาราของประเทศ เพื่อป้องกันราคายางพาราดตกต่ำและสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง 2.IRCO ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนในการหารือกับเลขาธิการอาเซียนเพื่อจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน ทั้งนี้การประชุม ITRC ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือน ก.ย.2558 ที่ประเทศมาเลเซีย

นายประสิทธิ์ หมดสิ้น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทกย.) กล่าวถึงโครงการโค่นยางเก่าเพื่อปลูกทดแทน ขณะนี้มีชาวสวนยางพาราขอยื่นความจำนงแล้วจำนวน 4.2 หมื่นคน คิดเป็นพื้นที่ 3.1 แสนไร่ จากเป้าหมายการโค่นยางพาราเก่าจำนวน 4 แสนไร่ ซึ่งยังเหลือเวลายื่นขอความจำนงอีก 7 เดือน จึงมั่นใจว่าปีนี้จะมีการขยายพื้นที่โค่นยางพาราเก่าไม่ต่ำกว่า 5 แสนไร่ ส่วนการยื่นขอความจำนงเพื่อปลูกพืชอื่นพบว่า มีชาวสวนยางพาราขอรับการสนับสนุนปลูกพืชปลั้มน้ำมันแล้ว 1.6 หมื่นราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1.16 แสนไร่

กรณีการโค่นยางพาราเก่าต้องการปลูกยางพาราใหม่ต่อไปจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 1.6 หมื่นบาท หากเปลี่ยนไปปลูกปลั้มน้ำมัน จะได้รับเงินทุนไร่ละ 2.6 หมื่นบาท สำหรับงบประมาณที่ใช้สนับสนุนโค่นยางพาราเก่า มาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกยาง หรือเซสที่เก็บได้ปีละ 6,000 ล้านบาท แต่นำไปใช้สนับสนุนการโค่นยางพาราถึงปีละกว่า 7,000 ล้านบาท โดยปี 2558 คาดว่าต้องใช้งบถึง 9,000 ล้านบาท ต้องของบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเพื่อช่วยเหลือในการจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกร



3 มีนาคม 2558 หน้า 10



## ● สกย.แนะผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุน

ระยอง - นายไพบุลย์ กิตติพงษ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระยอง กล่าวระหว่างนำคณะลงพื้นที่ให้การส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ในเรื่องวิธีการผสมปุ๋ยและการดูแลรักษาสวนยางระยะก่อนและระหว่างให้ผลผลิต อีกทั้งเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยผสมให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ สกย.จ.ระยอง ยังเน้นจัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา เช่น การทำยางแผ่นคุณภาพเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้มีการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพผลผลิตเพื่อสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของภาครัฐต่อไป หากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สกย.ระยอง โทร.0-3861-1246 และ 0-3861-4701



3 มีนาคม 2558 หน้า 13

## สกย.ระยองเปิดคอร์ส อบรมผสมปุ๋ยใช้เอง ลดต้นทุน‘สวนยาง’

นายไพฑูลย์ กิตติพงษ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ระยอง เปิดเผยว่า สกย.ระยอง ได้จัดเผยแพร่โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยผสมและการดูแลรักษาสวนยางระยะก่อนและระหว่างเก็บเกี่ยวให้ผลผลิต เพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยผสมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา เช่น การทำยางแผ่นคุณภาพเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพผลผลิต เพื่อสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของภาครัฐต่อไป

นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้าแผนกพัฒนานาเทศ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สกย.ระยอง กล่าวว่า การใช้ปุ๋ยผสมและการดูแลรักษาสวนยางระยะก่อนและระหว่างเก็บเกี่ยวต้องคุ้มค่ากับการลงทุน จึงมีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแก่เจ้าของสวน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ายาวนาน ลดต้นทุนการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนยางพารา ที่สำคัญนอกจากเกษตรกรจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้สร้างความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการฝึกลงมือปฏิบัติการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองด้วย หากเกษตรกรสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สกย.จ.ระยอง โทร. 0-3861-1246 และ 0-3861-4701



สทท.ตรัง แจงผลการดำเนินงานการเปิดตลาดยาง ตามโครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพ  
ราคายาง

แหล่งที่มา สทท.ตรัง วันที่ข่าว 3 มีนาคม 2558



นายวิโรจน์ จิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้อนุมัติโครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อแก้ไขปัญหายางพารา โดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติมีนโยบายให้ตลาดยาง สทท. เปิดเป็นตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างทั่วถึงนั้น

ปัจจุบันตลาดรวบรวมยางในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้รับอนุมัติจากสำนักตลาดกลางให้เป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวบรวมยางแผ่นดินคุณภาพดี และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 เพื่อส่งเข้าประมูลที่ตลาดกลางยางพาราขนาดใหญ่ ตามโครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางมี จำนวน 4 ตลาด ดังนี้ ตลาดเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ตลาดเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว เปิดดำเนินการทุกวันทำการ ตลาดเครือข่ายสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองตรัง เปิดตลาดวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี และตลาดเครือข่ายสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอย่านตาขาว เปิดตลาดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการผลิตและการรับซื้อยางดิบจากเกษตรกรนำมาแปรรูปต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนูสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

## สทย.กาฬสินธุ์ ระบุให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประสบภัย

วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 17:07 น. พัทธกานต์ เชียงน้อย. [ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ](#)




ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้มีพายุฤดูร้อนพัดผ่านพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร

รวมทั้งสวนยางพาราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเขตพื้นที่ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือและได้เร่งออกให้บริการเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ตั้งแต่การสำรวจความเสียหาย รวมถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จาก สทย.

นายวิระ คามตะสีลา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.กาฬสินธุ์ เผยว่า จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น พบว่า มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 60 ปี ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีทั้งสวนยางเปิดกรีดและยังไม่เปิดกรีดเป็นจำนวนมาก ทาง สทย.จ.กาฬสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำถึงข้อปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเจ้าของสวนยางที่ยังไม่เปิดกรีด หรือเปิดกรีดแต่เสียหายหักแบบกระจัดกระจาย ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของ สทย. โดยให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งให้ทางจังหวัดพิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 99 ราย ต้นยางเสียหายกว่า 11,400 ต้น และในส่วนของสวนยางที่เข้าเกณฑ์ของ สทย. ที่กำหนดไว้ในกาให้ความช่วยเหลือสวนยางที่เปิดกรีดแล้วและหักโค่นเป็นฝืน โดยได้รับความเสียหายตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป เจ้าของสวนมีความประสงค์จะยื่นขอรับการปลูกแทน โดยผลการสำรวจมีเกษตรกรทั้งสิ้น 8 ราย พื้นที่เสียหายประมาณ 90 ไร่ อย่างไรก็ตาม สทย.จ.กาฬสินธุ์ ได้เร่งดำเนินการรับคำขอเพื่อให้การปลูกแทนสวนเข้าเกณฑ์ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยและจะให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสงค์จะปลูกแทนภายในปีนี้ต่อไป

3 มีนาคม 2558 หน้า 7

“บุญ” เข้าเวร โขลกข่าว ประจำวัน อังคารที่ 3 มีนาคม 2558 .....■ เลยกำหนดเวลา



## โขลกข่าว ตำทุกข

“ทำยางพารา กก.ละ 80 บาท เป็นเรื่องกล้วยๆ” มาหลายวัน ราคาในตลาดกลางยังอยู่ที่กิโลละ 60 กว่าบาท ส่วนที่ชาวบ้านขายได้จริงๆยังไม่ถึง 60 บาทเหมือนเดิม ทั้งที่เข้าสู่ฤดูปิดกรีดยาง ไบยางร่วงผล็อยหมดสวน ช่างหู้หุดจนไม่เหลือให้หุดหู้ เสียจริง.....■ ความจริงใจจะดันราคายางพาราให้สูงขึ้นด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศก็เช่นกัน คงเป็นไปได้แค่วาทกรรมทางการเมือง ยุคปฏิรูปมีตำทุกขเลือกตั้ง ตอนชาวสวนยางกำลังฮึมๆ เป็นไต้ยีนข่าวจะเอายางไปทำโน่นนั่นนี่ สั่งการให้แต่ละกรม กอง กระทรวง ไปรวบรวมดูปริมาณความต้องการใช้ยาง เอาเข้าจริงได้แค่สั่งให้เป็นข่าว ในทางปฏิบัติแม้แต่เอาไปทำยางเส้นมานั่งเล่นเป่ากบ ณ ยามว่างเช้าขามเย็นขาม ยังไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรม.....■ แม้แต่จะเอาไปผสมยางมะตอยมาราดถนนยังคงอืดออดล่าสุด โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่เพิ่งคลอดออกมาหวังจะให้รากหญ้ามีรายได้ มีเงินมาจับจ่ายให้เงินหมุนสะพัดคืนเศรษฐกิจที่หุดหู้ให้อู่ฟู่ กู้เงิน 4 หมื่นล้านบาทนำไปพัฒนาปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ เงื่อนไขสัปดาห์ สักข้อต้องนำยางพารามาใช้ทำถนนด้วย ไม่มีให้เห็น นี่หรือความจริงใจที่จะดันราคายางเพิ่มอำนาจการจับจ่ายให้รากหญ้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ.....■ และที่เจ็บซ้ำแทนเกษตรกร เสี่ยงกระชิบจากวงใน การเอายางพารามาผสมยางมะตอยทำถนน แม้จะมีผลงานวิจัยยืนยันไทยทำเองได้ใช้ได้ดีกว่า อุบัติเหตุน้อยกว่า ทนกว่า คุ่มกว่าถนนราดยางมะตอยเพียวๆ เพราะไม่ต้องซ่อมบ่อย จนรัฐบาลมีที่ท่าขยับแข้งขยับขาเหมือนจะทำจริงแต่เอาเข้าจริงกลายเป็น ให้เอาไปทำถนนในความรับผิดชอบของกรมชลประทานแล้วจะช่วยให้การใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้นสักแค่ไหนตกลงนี้เขาให้เรากินยาอะไรถึงได้หลงละเมอฝัน

ชะนานสองนาน.

**บุญ**  
เกษตร  
ธรรม



3 มีนาคม 2558 หน้า 8

## ปล่อยกู้อีก 6 พันล. พยุงราคายาง

### ไฟเขียวแผนกระตุ้นสก.หนุนกองทุนหมู่บ้าน

● บอร์ด ธ.ก.ส.ไฟเขียว อ.ส.ย. กู้เงินเพิ่ม 6,000 ล้านบาท หวังพยุงราคายางพารา พร้อมขยายเวลาชำระหนี้ 2.2 หมื่นล้าน ไปถึงกลางปีหน้า ดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อนุมัติ 2 หมื่นล้าน ปล่อยกู้กองทุนหมู่บ้าน

นายสมศักดิ์ กังวิระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา ภายใต้แนวทางการพัฒนา ยางทั้งระบบตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ การอนุมัติเงิน กู้ให้แก่องค์กรสวนยาง (อ.ส.ย.) เพื่อดำเนินโครงการ สร้างผลิตภัณฑ์กันชน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยางเพิ่มเติมอีก 6,000 ล้านบาท จากเดิมอนุมัติไปแล้ว 6,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินกู้ 1.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการนำไปปล่อยยืมผ่านกรมควนชั้น 3 ไม่

อัตราก่อน ยางผ่านควนชั้นอัตราก่อน และยางแห่ง STR 20 ในราคามัดตลาดเพื่อเป็นการแทรกแซงราคา ต่อเนื่องจากโครงการเดิมวงเงิน 4,000 ล้านบาท และได้เพิ่มเงื่อนไขในการใช้เงินเข้าไปรับซื้อยางสดและ ยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรได้โดยตรงอีกวงเงิน 2,000 ล้านบาท หลังจากเกษตรกรเรียกร้องเข้ามาให้รับซื้อ ยางสดจากเกษตรกรโดยตรงด้วย

“การดำเนินโครงการดังกล่าวใช้เวลา 14 เดือน

โดยรัฐบาลต้องชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส.ประมาณ 210 ล้านบาท พร้อมทั้งจะแยกบัญชีออกจากการดำเนินโครงการปกติ เพราะถือเป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐ และในอนาคตสำนักงานประมาณจะตั้งงบชดเชยการขาดทุน กรณีโครงการดังกล่าวประสบภาวะขาดทุน” นายสมศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ จะขยายระยะเวลาหนี้เงินกู้ให้ อ.ส.ย.

ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของวงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ออกไปเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จากเดิมครบกำหนดชำระคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อช่วยให้อ.ส.ย.ไม่ต้องเร่งระดมขายสต็อกยางพาราออกมา ซึ่งอาจยังเป็นการกดดันราคาในตลาดให้ปรับลดลงไปอีก โดยให้รัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของ 4 ธนาคารใหญ่บวก 1% ต่อปี แนวทางดังกล่าวจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 3 โครงการ ได้แก่ การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กองทุนที่มีศักยภาพ 2 หมื่นล้านบาท ไม่เกินกองทุนละ 1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้กำกับ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รวมทั้งเห็นชอบการสอบสวนข้อมูลและตรวจสอบความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านที่ขอเสนอเพิ่มทุนในระยะที่ 3 ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) เพื่อให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง และเห็นชอบให้มีการสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของกองทุนที่อยู่ในระดับพอใช้และระดับที่ต้องปรับปรุงจำนวน 7,000 กองทุน



3 มีนาคม 2558 หน้า 14



## ● เก็บหมากแห้งขาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง ใช้เวลาหลังช่วงปิดกรีดยางพารา เก็บหมากแห้งขายสร้างรายได้วันละ 200-300 บาท โดยพ่อค้าจะนำหมากแห้งที่เกษตรกรนำมาขายส่งต่อไปต่างประเทศ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก.





3 มีนาคม 2558 หน้า 14

## พัทลุงนำร่อง 22 หมู่บ้านเกษตรสีเขียว

ที่ จ.พัทลุง เมื่อวันก่อน นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต รองผู้ว่า เป็นจังหวัดนำร่องโครงการเกษตรสีเขียว เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีความ  
ราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาตัวแทน 22 โดเด่นด้านการเกษตรแบบผสมผสาน  
หมู่บ้าน 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง ด้านนายสนิท พลปัทม์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัด  
ความเข้าใจกับเกษตรกรใน 22 หมู่บ้าน ที่จังหวัดพัทลุงกำหนดให้เป็น พัทลุงเป็นเมืองเกษตรมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเป็นจังหวัดเดียว  
หมู่บ้านนำร่องโครงการเกษตรสีเขียว ในภาคใต้ที่ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงเห็นได้ว่าการ  
เนื่องจากเป็นเมืองเกษตรคุณภาพ และมีเกษตรกรประกอบ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรยังเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาว  
อาชีพด้านการเกษตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว สวนผลไม้ พืชผัก จังหวัดพัทลุง สภาพพื้นที่ก็เหมาะสมที่จะพัฒนาโครงการเกษตรสีเขียว  
และทำสวนยางพารา ที่สำคัญ ในปีนี้จังหวัดพัทลุงได้รับการพิจารณา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดให้ 22 หมู่บ้านจาก 11 อำเภอ  
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ เป็นหมู่บ้านนำร่องเกษตรสีเขียว.

3 มีนาคม 2558 หน้า 2 (1)

## ■สั่งเร่งแก้‘ราคายาง’ให้เสร็จสิ้นเดือนนี้/จ่อเดินหน้า‘จัดระเบียบสังคม’ คสช.กำชับกองทัพช่วยรบ.คลายปัญหา

“หน.คสช.” สั่งการกองทัพบก  
เร่งแก้ไขราคายางพาราให้เสร็จภายใน  
เดือนเดือนนี้ พร้อมส่งกำลังพัฒนา  
การเกษตร-บรรเทาภัยแล้ง เดินหน้าจัด  
ระเบียบสังคมทั้งย่านการค้า และสิ่ง  
ปลูกสร้างที่รุกล้ำล้ำน้ำสาธารณะ

บ.ท.พ. - เมื่อวันที่ 2 มี.ค. พ.อ.  
หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะ  
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิด  
เผยหลังการประชุมสำนักงานเลขาธิการ  
การคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
(สสจ.คสช.) โดย พล.อ.คณิต อุทิศสาร  
หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ คสช. เป็น  
ประธาน โดยสรุปภาพรวมของการ  
ประชุม ยังคงดำเนินงานตามยุทธ

ศาสตร์ 9 ข้อ ซึ่งขณะนี้ได้ให้การ  
สนับสนุนรัฐบาลภายใต้กรอบการทำ  
งานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธ  
ศาสตร์ คสช. อย่างต่อเนื่อง ในเรื่อง  
ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.โครงการสร้าง  
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน  
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดย  
ขณะนี้หน่วยทหารได้เข้าประสานงาน  
กับส่วนราชการในระดับต่างๆ ขณะ  
นี้การประสานงานได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง  
โดยปฏิบัติตามนโยบายของที่  
ประชุม หัวหน้า คสช. ที่ว่าต้องยึด  
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ คสช.  
จะเน้นเข้าไปในพื้นที่ที่มีปัญหา ส่วน  
พื้นที่หรือโครงการใดที่สามารถเดิน

หน้าได้ตามปกติ ให้เป็นไปตามแผน  
งานของส่วนราชการนั้นๆ

2.ให้การสนับสนุนรัฐบาลใน “โครง  
การมูลนิธิกักกันชนรักษาเสถียรภาพ  
ยางพารา” โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ของ คสช. มอบ  
หมายให้กองทัพบกกำลังรักษาความสงบ  
เรียบร้อย กองทัพบก เข้าสนับสนุนใน  
โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  
อนุมัติงบประมาณเข้ารับซื้อยางพารา  
โดยมอบให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.)  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำ  
เนินการในช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา  
โดยเมื่อ 27 ก.พ.ได้มีการหารือร่วม  
ระหว่างคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน  
ยุทธศาสตร์ของ คสช. กับคณะทำงาน  
แก้ไขปัญหายางพารา และกระทรวง  
เกษตรฯ

โดยผู้บัญชาการทหารบก มอบให้  
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้  
บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุม  
ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะ  
ใช้ศักยภาพของกองทัพบกในการ  
สนับสนุนโครงการนี้ใน 2 เรื่องเร่ง  
ด่วน คือ 1 การบริหารจัดการการจ่าย  
เงินรับซื้อยางพาราให้กับเกษตรกร  
ด้วยวิธีการที่โปร่งใส เกษตรกรได้ประ  
โยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัยใน  
การรับเงินจำนวนมาก เม็ดเงินถึงมือ  
เกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะดำเนินการ  
คล้ายๆ กับการจ่ายเงินในโครงการรับ  
จำนำข้าว และ 2 การแก้ปัญหาการ  
ระบายยางพาราออกจากตลาดกลาง



นั่งหัวโต๊ะ...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ (คสช.) ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแก้ปัญหาภัย  
แล้งที่ทำเนียบรัฐบาล



# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

3 มีนาคม 2558 หน้า 2 (2)

รับซื้อ และปัญหาการขาดแคลนยานพาหนะในการขนส่งยางพาราไปยังโกดังเก็บของ อ.ส.ย. ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช, สงขลา และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้ายกเลิกสัญญาเร่งด่วน อาจต้องใช้การขนส่งโดยตรงของกองทัพและส่วนราชการอื่น

“ทั้ง 2 เรื่อง ทางกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 4 จะได้ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่ และเริ่มดำเนินการในสัปดาห์นี้ และจะเร่งแก้ปัญหาใน 2 เรื่อง ภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหัวหน้า คสช. ที่ต้องการให้มีการรับซื้อยางจากเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้เงินถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง” รองโฆษก คสช.กล่าว

ในส่วนที่ 3 เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ คสช. โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบสังคมนั้น คสช. โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ยังคงใช้มาตรการที่เหมาะสม และการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม จัดระเบียบในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน มี.ค.นี้ จะมีการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ใน กทม. เช่น ที่ตลาดนัดคลองถม ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับหลายส่วน ทั้ง กทม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งต้องใช้การสร้างความสำเร็จถึงผลกระทบในทุกด้าน

3 มีนาคม 2558 หน้า 12

## เกษตรกรพิษณุโลกพึงพอใจ ขายผ่านระบบสหกรณ์

**พิษณุโลก** : ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสำเนียง เทพหยด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการรวบรวมและรับซื้อยางพาราของสหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ตามมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ณ องค์การสวนยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

นายสำเนียง เทพหยด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ

10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ โดยสหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่สหกรณ์ในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรสมาชิก

นายสำเนียงกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัด ได้รวบรวมและรับซื้อผลผลิตยางพาราจากสมาชิก จำนวน 13 ราย ปริมาณรับซื้อยาง (ก้อนถ้วย) 4,807.50 กิโลกรัม จำนวนเงิน 98,552.25 บาท โดยสหกรณ์เปิดราคารับซื้อยางพาราสูงกว่าราคาตลาดในพื้นที่ จึงทำให้เกษตรกรสมาชิกเกิดความพึงพอใจ และนำผลผลิตยางมาขายผ่านระบบสหกรณ์

3 มีนาคม 2558 หน้า 12

## เสียงสาขาระบายข่าวสหกรณ์ผ่านเสียงตามสาย

สหกรณ์การเกษตรเลิงสาข จำกัด สร้างเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน 85 หมู่บ้าน ต่อยอดเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์สู่สมาชิก และประชาชนทั่วไป ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว ตามแผนเดินสายประชุมกลุ่มสมาชิก

**นครราชสีมา :** นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมหารือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเลิงสาข จำกัด เพื่อหาแนวทางในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอเลิงสาข ณ สหกรณ์การเกษตรเลิงสาข จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่ร้อยตรีเจน ศิริกำเนิด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กล่าวว่า ตามที่กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดแผนงานการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม เพื่อเพิ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการ วิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ ให้แพร่หลาย สำหรับสหกรณ์การเกษตรเลิงสาข จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 31 กลุ่ม สมาชิก 1,563 คน กระจายอยู่ใน 85 หมู่บ้าน จึงได้หารือแนวทางการดำเนินการประชุมกลุ่มสมาชิกให้ได้อย่างครบถ้วน โดยได้เสนอแนวทางคือ ขอความร่วมมือคณะกรรมการดำเนินการนัดประชุมกลุ่มสมาชิกพร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อเข้าร่วมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด และจัดทำเอกสารเนื้อหาการประชุมให้ความรู้กลุ่มสมาชิก อาทิ หลักธรรมาภิบาล โครงการสร้างเครือข่ายยางพารานครราชสีมา และเรื่องโครงการเทิดพระเกียรติ “การใช้

น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

ด้าน นายไพฑูริย์ สิงห์โท ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเลิงสาข จำกัด กล่าวว่า ในฐานะตนเองเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวมทั้งเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีเครือข่ายผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ รวม 85 หมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้าน ดังนั้น จึงขอต่อยอดแนวคิดของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์โดยนำเอกสารความรู้เนื้อหาที่จะประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ นำไปแจกจ่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันประชุมประจำเดือน เพื่อขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปประกาศให้ทราบโดยทั่วกันผ่านทาง “เสียงตามสาย หอกระจายข่าว” ก็จะเป็นการย้ำความรู้ที่ให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย



3 มีนาคม 2558 หน้า 13

## ‘อำนวยการ’ ฟังราคายางพุ่ง 50 สต. โวยรับแผนผลิตยึดการใช้ในบพ. เล็กมุ้งส่งออกจีน

นายอำนวยการ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 18 เขต เข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร โดยให้ยางพาราเป็นสินค้านำร่องนั้น ได้มีการลงพื้นที่เพื่อวางระบบและชี้แจงหลักการบริหารยางพารา ซึ่งมอบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการยางพาราในจังหวัดของตนเอง ในเบื้องต้นแต่ละจังหวัดจะต้องมีการเตรียมการด้านข้อมูลต่างๆ เช่น พื้นที่การปลูก สต็อกยาง หรือแม้แต่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอมายังส่วนกลางในการร่วมแก้ไขปัญหา และจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการจัดทำแผนการผลิตในปี 2558/2559

ทั้งนี้ในเบื้องต้น จากการลงพื้นที่พบว่า เกษตรกรสวนยางได้ให้ความสนใจนโยบายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า รวมทั้งเรื่องราคายาง ซึ่งส่วนกลางพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากจังหวัดที่จะเสนอมาตรการต่างๆ เข้ามาที่จะช่วยผลักดันราคายางและแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่ได้ และในระหว่างรอเปิดกริดยางรอบใหม่ ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฤดูกาลผลิตในปี 58/59 ที่กำลังจะมาถึง แต่ละจังหวัดต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยางทั้งหมดในจังหวัดของตนเอง พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ในการบริหารจัดการ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารยาง และ วอร์รูมยางในจังหวัดพื้นที่ปลูกยางทั้ง 69 จังหวัด เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยางในแต่ละพื้นที่

“มาตรการนี้จะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีความคล่องตัวขึ้น เนื่องจากได้มีการขยายไปยังต่างประเทศแล้ว และนับจากนี้การผลิตยางพาราจะมีความสอดคล้องกับแผนการใช้ภายในประเทศ และการส่งออก ซึ่งจะสำเร็จได้เพราะมีการวางแผนในระยะยาว ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการวางแผนระยะยาว 12 เดือน จากจังหวัดนำมาผนวกพร้อมกับแผนของชาติ ในการบริหารจัดการยางร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านการ

ส่งออกยางไม่มีปัญหา ที่ผ่านมามีปัญหาเนื่องจากการที่ไทยส่งออกยางส่วนมากไปจีน เมื่อสถานการณ์ราคาของจีนลดลงก็จะส่งผลกระทบต่อราคาในการส่งออกของไทยด้วย ล่าสุดขณะนี้ราคาของยางอยู่ที่ 61 บาท/กก. ขึ้นมา 50 สตางค์” นายอำนวยการกล่าว

3 มีนาคม 2558 หน้า 3

# ทบ.สนองนโยบายหัวหน้าคสช. เร่งรับซื้อ-ระบายยางต้นสิ้นมี.ค.

**ไทยโพสต์** • ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสำนักงานเลขาธิการคสช. ที่มี พล.อ.คณิต อุทิตสาร หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ คสช. เป็นประธานว่า ยังคงดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 9 ข้อ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลภายใต้กรอบการทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คสช.อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพยางพารา ทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพบกเข้าสนับสนุนในโครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณเข้ารับซื้อยางพารา โดยมอบให้องค์การสวนยางพารา (อ.ส.ย.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา

โดยเมื่อวันที่ 27 ก.พ. ได้มีการหารือร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. กับคณะทำงานแก้ไขปัญหายางพารา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบให้ พล.อ.ปริชา จันทร์โอชา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้ศักยภาพของกองทัพบกในการสนับสนุนโครงการนี้ใน 2 เรื่องเร่งด่วนคือ 1.การบริหารจัดการการจ่ายเงินรับซื้อยางพาราให้กับเกษตรกรด้วยวิธีการที่โปร่งใส เกษตรกรได้ประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัยในการรับเงินจำนวนมาก เม็ดเงินถึงมือเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะดำเนินการคล้ายๆ กับการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว

และ 2.การแก้ปัญหาการระบายยางพาราออกจากตลาดกลางรับซื้อ และปัญหาการขาดแคลนยานพาหนะในการขนส่งยางพาราไปยังโกดังเก็บของ อ.ส.ย.

ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช, สงขลา และ สุราษฎร์ธานี เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้ายกเล็กสัญญาเร่งด่วน อาจต้องใช้การขนส่งโดยตรงของกองทัพและส่วนราชการอื่น

“ทั้ง 2 เรื่อง ทางกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 4 จะได้ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่ และเริ่มดำเนินการในสัปดาห์นี้ และจะเร่งแก้ปัญหาใน 2 เรื่อง ภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าคสช. ที่ต้องการให้มีการรับซื้อยางจากเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้เงินถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง” รองโฆษก คสช. ระบุ

ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 พลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เรียกประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายางพารา เพื่อเร่งรัดและหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาการขนย้ายยางพารา ใน จ.นครศรีธรรมราช สงขลา และ สุราษฎร์ธานี โดย อ.ส.ย.ได้ขอให้กองทัพสนับสนุนรถยนต์บรรทุก 150 คัน ช่วยเหลือในการขนย้ายยางพาราแผ่นรมควันอัดก้อน จำนวน 21,479 ตัน จากโรงรมที่กระจายอยู่ในภาคใต้ ไปเก็บไว้ยังโกดังที่เอ็นทีมูลนิธิ ใน จ.ระยอง ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน.

3 มีนาคม 2558 หน้า 7

## เกษตรฯจับมือสภาเกษตรกรแก้ก.ม. แยก'กลุ่มยากจน'เข้าถึงการช่วย

**สภาเกษตรกรฯจับมือกระทรวงเกษตรฯ** ปรับปรุงก.ม.ยาง-รายได้เกษตรกร-ประมง วางแผนผลิตสินค้าเกษตรปี 2558/2559 พร้อมตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร หวังจำแนกเกษตรกรกลุ่มยากจน ให้เข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงเกษตรฯ ว่า ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเป็นเครือข่ายสำคัญอยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาภาคเกษตรใน 4 ประเด็น 1.วางแผนการผลิตในฤดูกาลผลิตปีนี้และปี 2559 ได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) วางแผนการผลิตและข้อมูลการคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ชี้ความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญๆ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในสต็อกเช่นข้าวและยาง จะช่วยลดผลกระทบต่อราคาของเกษตรกร

2. การสร้างความเข้าใจ แก่เกษตรกรต่อนโยบายภาครัฐเรื่องต่างๆ เช่น บริหารจัดการน้ำ การปรับโครงสร้างข้าว การปรับโครงสร้างระบบสหกรณ์ 3. การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นรายละเอียดกฎหมายฉบับต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ พ.ร.บ.การยาง พ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร และ พ.ร.บ.ประมง ต้องสร้างเวทีความเข้าใจร่วม

กันก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และ 4.การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้สามารถพิสูจน์ความเป็นเกษตรกรผู้ยากจน ที่ควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าที่เป็นอยู่

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือทำงานของทั้งสององค์กร จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติต้องการความยั่งยืนอาชีพการเกษตรกับความร่วมมือ 4 ด้านคือ 1.การผลิตทางการเกษตร 2.การสร้างการรับรู้ถึงเกษตรกร 3. การจัดทำข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และ 4.การผลักดันกฎหมาย

"เป็นครั้งแรกที่ราชการกับเกษตรกรได้สร้างความร่วมมือ เพื่อเกษตรกรที่ทั้งสององค์กรมีบทบาทภารกิจ ความน่าสนใจ คือการแสดงความคิดเห็นระหว่างสององค์กร ทำให้เข้าใจกัน การสร้างความใกล้ชิดกันของระดับผู้บริหารองค์กรจะนำสู่ความใกล้ชิดกันในระดับภาคระดับจังหวัด จนถึงระดับตำบล" นายประพัฒน์ กล่าว

สำหรับความร่วมมือในการผลิตทางการเกษตร จะทำงานร่วมกันในรูปแบบกลไกคณะกรรมการระหว่างสององค์กรตามรายชนิดสินค้า การเกษตร ส่วนกลางมอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ไปหารือกันในระดับการปฏิบัติ

ทั้งสององค์กรตกลง และผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ 1.ร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.... โดยใช้นับร่างของกระทรวงเป็นหลัก ให้ทันสมัยสมานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ และ 2.ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ





3 มีนาคม 2558 หน้า 13

## คสช.แก้ราคายางตก-ขายตรงออสย.

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงผลการประชุมสำนักงานเลขาธิการ คสช. โดยมี พล.อ.คณิต อุทิตสาร หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ คสช. เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการสนับสนุนรัฐบาลใน “โครงการมูลค่าที่กันชนรักษาเสถียรภาพยางพารา”

โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ใน 2 เรื่องเร่งด่วน คือ 1.การบริหารจัดการการจ่ายเงินรับซื้อยางพาราให้แก่เกษตรกรด้วยวิธีการที่โปร่งใส เกษตรกรได้ประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัยในการรับเงินจำนวนมาก เม็ดเงินถึงมือเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะดำเนินการคล้ายๆ กับการจ่ายเงิน

ในโครงการรับจำนำข้าว 2.การแก้ปัญหาการระบายยางพาราออกจากตลาดกลางรับซื้อ และปัญหาการขาดแคลนยานพาหนะในการขนส่งยางพาราไปยังโกดังเก็บของ อ.ส.ย. ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช, สงขลา และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้ายกเลิกสัญญาเร่งด่วน อาจต้องใช้บริการขนส่งโดยรถของกองทัพและส่วนราชการอื่น

“โดยจะให้ กกล.รส.ของกองทัพภาคที่ 4 ได้ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่ และเริ่มดำเนินการในสัปดาห์นี้ ในการเร่งแก้ปัญหาใน 2 เรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหัวหน้า คสช. ที่ต้องการให้มีการรับซื้อจากเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้เงินถึงมือเกษตรกรอย่างแท้จริง”



# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

3 มีนาคม 2558 หน้า 8

## กระบอก 8 หน้า

### ช่วยอย่างไร ไม่เสียด

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลสำรวจการชดเชยรายได้ ทั้งชาวสวนและชาวสวนยาง พบว่า ชาวสวนได้เงินช่วยเหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 13,860 บาทต่อราย โดยรายได้สูงสุดได้เงิน 1,500 บาท ขณะที่ชาวสวนยางได้รับเงินช่วยเหลือเฉลี่ย 11,860 บาทต่อราย โดยได้รับเงินต่ำสุด 1,750 บาทต่อราย

และที่เหมือนกันคือ ทั้งชาวสวนและชาวสวนยางก็คนที่ได้รับเงินช่วยเหลือก่อนนี้ เอาเงินไปใช้จ่ายหมดจนเกลี้ยงแล้วและกำลังประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ ขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่หน้าแล้ง ซึ่งจะแล้งมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า เหตุประการหนึ่งเป็นเพราะราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกที่ตกต่ำต่อเนื่อง โดยราคาสินค้าเกษตรของไทยลดลงติดต่อกันมากกว่า 2 ปี โดยในปี 2556 ราคาสินค้าเกษตรในบ้านเราลดลง 0.8% จากปีก่อนหน้า และล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรลดลงอีก 6.9% และในเดือน ม.ค.ล่าสุด ราคายังลดลงอีก 1%

ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทยลดลงต่อเนื่องมากกว่า 2 ปีเช่นกัน โดยในปี 2556 ที่ผ่านมารายได้ของเกษตรกรไทยลดลง 2.6% จากปีก่อนหน้า และปี 2557 ที่ผ่านมารายได้ของเกษตรกรลดลงอีก 6% ขณะที่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา รายได้ของเกษตรกรไทยลดลงอีก 10% เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

สอดคล้องกับดัชนีราคาพืชผลของไทย ซึ่งลดลงต่อเนื่อง ในปี 2556 ที่ผ่านมาร ลดลง 6.1% เทียบกับปีก่อนหน้า มาปี 2557 ลดลงอีก 10% ขณะที่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ดัชนีราคาพืชผลต่ำลงอีก 11.2% โดยยางพาราขึ้นแชมป์ราคาคาดสูงสุด 2 ปีซ้อน โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาร ราคายางตกลงไป 16.9% เทียบกับปีก่อนหน้า และปีที่ผ่านมา ราคายางตกลงไปอีก 25.9% ขณะที่ล่าสุดในเดือน ม.ค.ราคายางลดลง 30.5% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ขณะที่ ราคาสินค้าปุ๋ยประมง และราคาปศุสัตว์ ซึ่งราคาดีมาต่อเนื่อง ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ราคายางเริ่มลดลงเช่นกัน โดยดัชนีราคาสินค้าปศุสัตว์ลดลง 5.1% และดัชนีราคาสินค้าประมงลดลง 27%

ทำความเข้าใจก่อนว่า ราคาที่พูดถึงกันอยู่ก็คือ “ราคาที่เกษตรกรขายสินค้าได้” ไม่ใช่ “ราคาสินค้าเกษตรที่ขายอยู่ตามตลาดที่ผ่านพ่อค้าคนกลางมาแล้ว” ดังนั้น อย่าแปลกใจที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แต่คนไทยยังต้องซื้อของแพง เป็นคนละเรื่องกัน

ส่วนข้อเสนอว่าอยากให้รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นหรือไม่ คำตอบเหมือนกันทั้ง “ชาวสวนชาวสวน” คือ เมื่อเงินไม่พอใช้ก็ต้องอยากได้ความช่วยเหลือเพิ่ม ซึ่งหลายคนคิดถึงว่า ถ้าให้เพิ่มจะกลายเป็นข้าราชการ “นโยบายเสียด” ที่ต้องช่วยไม่จบไม่สิ้น แต่ถ้าจะปล่อยเฉยๆ ไม่ช่วยเหลือก็คงทำไม่ได้

“มิสเตอร์พี” มองว่า หากต้องการจัดวงจรมีให้เหลือน้อยที่สุด หรือให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม แต่ไม่เสียด กระบวนการให้ความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตร การคัดสรรพันธุ์พืชที่ดีขึ้นให้ใช้เพาะปลูก การจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูก ฯลฯ ที่รัฐบาลให้สัญญาว่าจะ “ยกระดับภาคการเกษตรไทย” ควรเกิดขึ้นให้เร็วกว่านี้

แทนที่ หรือ ควบคู่กับจ้างเกษตรกรขุดลอกคูคลอง ทำงานฉีปะณะ ทำโครงการจ้างงานให้เกษตรกรหาความรู้ พัฒนาวิชาชีพ เร่งสปีดสร้าง “เกษตรกรยุคใหม่” หารายได้เพิ่มขึ้น ณ จุดนี้น่าจะยังอินและตึกว่า.

มิสเตอร์พี

3 มีนาคม 2558 หน้า 2



## อย่าชะล่าใจ

UCO คิดของนายอำพนวดี ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ออกมาว่าจะปรับการใช้เงินพุงราคายางพาราในส่วนที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) วงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับใช้รับซื้อน้ำยางดิบและยางก้อนถ้วยจากเกษตรกร มาเป็นการใช้เพื่อการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ หรือยางแผ่นรมควันแทน เพื่อส่งขายให้กับองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่สุดเสี่ยงอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาหาราคายางพาราตกต่ำของรัฐบาล

แม้ว่าปัจจุบันราคายางพาราในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นจนราคาน้ำยางพาราขยับเพิ่มจาก 37-39 บาท/กิโลกรัม เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ไปยืนอยู่ในระดับ 47 บาท/กิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่มจาก 42-45 บาท/กิโลกรัม มาอยู่ที่ 62 บาท/กิโลกรัม แต่ถือว่ายังต่ำมากเมื่อเทียบกับต้นทุนของเกษตรกร และยังไม่ขยับไปถึงระดับเป้าหมาย 60 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราลืมตาอ้าปากได้

คำริทางนโยบายของฝ่ายบริหารในมาตรการพุงราคายางนั้นจำเป็นต้องขบคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบ ถ้าหากมาตรการ

ดังกล่าวสามารถผลักดันจนเกิดการไล่ซื้อน้ำยางได้จริง การที่รัฐประกาศเลิกใช้เงินก้อนดังกล่าวมาใช้ในการดูแลราคายาง ย่อมกลายเป็นช่องทางให้พ่อค้าที่รับซื้อยางพาราจะลดปริมาณการซื้อลงได้ และทำให้ราคายางพาราที่เกษตรกรปลูกอยู่ทั่วประเทศลดลงได้

การที่รัฐบาลประกาศปรับลดงบสำหรับซื้อยางอุ้งลงในยามประเทศเข้าสู่ภาวะสงคราม ย่อมทำให้ประเทศคู่ต่อสู้เกิดความอึดใจยามใจเป็นฉันท การปรับวงเงินอันน้อยนิดแค่ 2,000 ล้านบาท ที่จะใช้ซื้อน้ำยางดิบจากตลาดเพื่อลดปริมาณและสร้างความต้องการของผู้ผลิตก็เป็นเช่นนั้น

รัฐบาลจำเป็นต้องยืนยันในมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรและบรรดาพ่อค้า และต้องพยายามทำให้ตลาดยางพารามีเสถียรภาพด้านราคาให้ได้ มิใช่พอเริ่มตั้งหลักได้ก็เลิกมาตรการ และต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลมีสต็อกยางพารา 2.1 แสนตัน ที่พร้อมจะกดดันราคาในตลาดโลกอยู่ในมือ

ผู้บริหารทางนโยบายจำเป็นต้องตระหนักว่ารัฐบาลมีงบประมาณอันจำกัดในการดูแลยางพารา มีหน้าตักแค่ 6,000 ล้านบาทเท่านั้น รับซื้อยางได้ไม่กี่ล้านตันก็หมดแล้ว การจะสร้างความมั่นใจให้กับตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคานั้นจำเป็นต้องสร้างความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นในตลาด

สิ่งที่ควรดำเนินการในการแก้ปัญหาทางพาราเพื่อสร้างความยั่งยืน คือ การหาวิธีการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น มิใช่แค่ขายน้ำยางดิบ ผลผลิตยางแผ่นที่บรรพบุรุษทำมาในหลายชั่วอายุคนเท่านั้น ไม่เช่นนั้นเกษตรกรไทยจะเป็นแค่ผู้ขายวัตถุดิบและไม่มีทางเลือกลืมตาอ้าปากได้แน่นอน

3 มีนาคม 2558 หน้า 8



### เคาะงดปลูกลยางเพิ่ม 7 ปี

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่วมทุน ยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด หรือ IRCo กล่าวว่าในการประชุม สภาไตรภาคียางพารา (ITRC) ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23-27 ก.พ.นี้ ITRC ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีมติร่วมกันว่าจะหยุดการขยายพื้นที่ปลูกลยาง โดยใช้วิธีโค่นยางเก่าเพื่อปลูกลยางใหม่ทดแทนในช่วง 6-7 ปีข้างหน้า เพื่อป้องกันปัญหายางพาราล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวผู้แทนระดับสูงจากประเทศเมียนมาร์ ลาว และ กัมพูชา เข้าร่วมด้วย และเห็นชอบที่จะร่วมมือกับ ITRC จัดทำ แผนการผลิต แผนการตลาดยางพาราร่วมกัน



3 มีนาคม 2558 หน้า 16

## ทีวีไทย ข่าวสด

● **ตรัง-ต้นยางยักษ์** วันที่ 2 มี.ค. นายเซาวลิต สิทธิฤทธิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ในฐานะเลขานุการโครงการคัดเลือกหาต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในจ.ตรัง เดินทางตรวจวัดต้นยางพารา ขนาดเส้นรอบวงลำต้น 4.41 เมตร และสูง 30 เมตร ที่หมวดการทางห้วยยอด ซึ่งเป็นต้นยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในจ.ตรัง และน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คาดน่าจะมีอายุประมาณ 104 ปี จากนั้นตรวจสอบต้นยางพาราที่บ้านนางจิ่ง อาจมีแก้ว เลขที่ 80 ม.3 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด ซึ่งเป็นต้นยางพาราที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของจ.ตรัง โดยมีอายุประมาณ 80 ปี

3 มีนาคม 2558 หน้า 16



**104ปี** - ต้นยางพาราในหมวดการทาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง อายุ 104 ปี เส้นรอบวง  
ลำต้น 4.41 เมตร สูง 30 เมตร เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุด สันนิษฐานปลูกพร้อมกับต้นยางพารา  
ต้นแรกในประเทศไทยที่ อ.กันตัง



3 มีนาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	เมษายน 2558		พฤษภาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	02.55	02.30	02.75	02.50
ชั้น 2	01.95	01.70	02.15	01.90
ชั้น 3	01.40	01.15	01.60	01.35
ชั้น 4	01.10	00.85	01.30	01.05
ชั้น 5	00.65	00.40	00.85	00.60
ยางแท่ง				
STR5L	51.95	51.70	52.15	51.90
STR5	50.05	49.80	50.25	50.00
STR10	49.35	49.10	49.55	49.30
STR20	48.95	48.70	49.15	48.90
น้ำยางชั้น 60%	37.20	36.95	37.40	37.15
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

3 มีนาคม 2558 หน้า 4

**AROUND THAILAND**

**รถบรรทุกบ.150คันขนยาง2หมื่นตัน**  
นครศรีธรรมราช-พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณาคะ  
รองแม่ทัพภาคที่ 4 เผยว่า ขณะนี้กองทัพภาคที่ 4  
เตรียมระดมรถบรรทุกจากกองทัพบก 150 คัน  
เข้าขนย้ายยางพาราแผ่นรมควันอัดก้อน 21,479 ตัน  
ที่ค้างค้ำจองโรงรมที่กระจายอยู่ในนครศรีธรรมราช  
สงขลา และสุราษฎร์ธานี ไปเก็บไว้ยังโกดังที่เอ็นทีมูนูล่า  
จ.ระยอง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขนย้ายยางพาราเข้า  
ตลาดกลางที่ล่าช้าแล้ว



3 มีนาคม 2558 หน้า 1 , 4

## สะพัดปรับ ครม.'ดาบคู่ชาติ'...น.4



### สะพัดปรับ ครม.

หลังจากมีกระแสข่าวสะพัดว่า "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือกับ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้นำการหารือครั้งนี้มีข่าวลือลือลือออกมาว่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)

#### รมต.บางตำแหน่ง !!

ช่วงเดือนมีนาคม 2558 หลังจากมีการประเมินการทำงานของทุกกระทรวงตลอดระยะเวลาช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าบางกระทรวงมีความล่าช้าในการทำงาน แถมยังขาดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอีกด้วย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ดูเหมือนจะทำให้ "ทันนายกฯ ตู"

#### ต้องกุมขมับพอสมควร !?

ที่สำคัญ ดูเหมือนจากนี้ไปจะทำให้ "รัฐบาลตู 1" ต้องแบกภาระในการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจ ที่ดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆ เขากรอยุ่ทีเดียว ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างไร้รัฐบาลจะต้องมองหาคandidate มีความสามารถ ที่สำคัญต้องทำงานเป็น และสามารถตอบสนองรัฐบาลในการเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติ

#### ได้อย่างเป็นรูปธรรม !!

แถมบุคคลดังกล่าวยังต้องเป็นมือประสานสิบทิศ ทำงานร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย แหม่นอนว่าหลังกระแสข่าวการปรับ ครม. สะพัดออกมา "เจ้ากระทรวง" ทั้งหลาย แก้อีกคงจะขาสั่นกันพอสมควร แม้หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ยึดติดกับตำแหน่งหัวโขน เพราะเข้ามาทำงานรับใช้ชาติกัน แต่อันที่จริงในใจหลายคน

#### อาจจะสารภาพบาป ??

ขออย่าให้เป็นผมเลยที่โดนดึง หรือปรับออกจาก ครม. เพราะทำให้เสียหน้าอย่างแรงนำดู หากโดนปรับออก ส่วนใครจะโดนปรับออกหรือแค่ข่าวลือสะพัด ก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่ที่แน่ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มี "ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา" นั่งคุมบังเหียน รมว.เกษตรและ "อำนาจ ปะติเส" รมช.เกษตรและสหกรณ์

#### ลือกันว่าถูก "ไฟกัศ" !?

เป็นกระทรวงลำดับต้นๆ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเกษตรกร ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลพวงที่ "แต่งตั้งข้าราชการ" ที่ทำงานกันไม่เป็นชิ้นมันั่งคุมบังเหียนกรมต่างๆ ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงถึงผลการทำงานระดับกระทรวง แถมผลโพลยังระบุว่ากระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงที่สมควรปรับเปลี่ยน

#### "รัฐมนตรี" มากที่สุดอีกด้วย !!

นอกจากนี้ ยังพ่วงท้ายลือถึง "กระทรวงพาณิชย์และคลัง" ที่อาจมีการปรับเปลี่ยน "รัฐมนตรี" ที่มาจากรัฐบาลเดียวกัน คือ ทำงานล่าช้า แล "ผลงานไม่เข้าตา" ส่วนจะเป็นชาวลวง ชาวลือ หรือชาวจริง แม้ไม่ถึงขั้นเป็น "ปมพักผ่อน" แต่เป็นเรื่องหนึ่งที่ตั้งคมติดตาม พร้อมๆ กับรอชมอยู่ครับ....!!!

..เพชรพญา..

E-mail : pethpaya@yahoo.com



# ไทยยาง

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

3 มีนาคม 2558 หน้า 8

## “ปีติพงศ์” ลุยแก้ปัญหาเกษตรกร

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องประสานความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะนี้ มี 4 ประเด็นหลักคือ 1.วางแผนการผลิตในฤดูกาลผลิตปีนี้และปีหน้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญๆ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม ยาง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งปริมาณน้ำที่มีอยู่ ความพร้อมในด้านเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต รวมถึงสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในสต็อกเช่น ข้าว และยาง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบในด้านราคาของเกษตรกร

2.การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรต่อนโยบายภาครัฐในเรื่องต่างๆ อาทิ บริหารจัดการน้ำ การปรับโครงสร้างข้าว การปรับโครงสร้างระบบสหกรณ์ นอกเหนือการค้าขาย รวมถึงร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่เข้ามาแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 3.การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในรายละเอียดกฎหมายฉบับต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ พ.ร.บ.การยางพ.ร.บ.รายได้และสวัสดิการเกษตรกร และ พ.ร.บ.ประมง ที่ยังมีรายละเอียดในบางส่วนที่จะต้องสร้างเวทีในการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และ 4. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้สามารถพิสูจน์ความเป็นเกษตรกรผู้ยากจนที่ควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

3 มีนาคม 2558 หน้า 17, 18

## ชงกรม.แก้งบล่าช้า 'อยู่'ล้นไม่ปรับกรม.

ASTVผู้จัดการรายวัน - ทนไม่ไหวหลังเบิกจ่ายสุดอืด รมว.คลังเตรียมเสนอ ครม.วันนี้พิจารณา กลไกเร่งรัดเบิกจ่ายงบรัฐ แยมแก้แนวทางปฏิบัติพร้อมสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น ด้าน หม่อมอยู่' การันตีนายกฯ ไม่เคยพูดเรื่องปรับ กรม. 3 กระทรวงเศรษฐกิจ



อ่านต่อหน้า 18 **ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล**

### ชงกรม.

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยมว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (3 ก.พ.) ตนจะเสนอเกี่ยวกับกลไกเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา แต่ไม่ถึงขั้นต้องแก้กฎหมาย แต่จะมีการแก้แนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจ เนื่องจากงบลงทุนการใช้จ่ายของภาครัฐยังล่าช้า ตั้งแต่รายละเอียดโครงการที่จะเปิดประมูล การประกวดราคา พิจารณาและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นเซ็นสัญญา แล้วก็เบิกจ่าย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มีสูตรที่ควรจะทำได้อยู่คือ 42 วัน แต่ ณ วันนี้ ใช้เวลาทำถึงร่วม 102 วัน

“ผมคิดว่าการเบิกจ่ายล่าช้ามากเพราะหลายสาเหตุ เรื่องกลไกตรวจสอบ เรื่องผลประโยชน์ ผมก็อดอดมาก แต่ไม่ได้เสียงดังเหมือนท่านนายกฯ ซึ่งท่านนายกฯก็เข้าใจปัญหา และในสภาพนี้ไม่ว่าจะเปลี่ยนใครมาทำก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน ผมว่าสมัยนี้รัฐมนตรีแต่ละท่านทำงานต้องลงไปในเรื่องละเอียดมาก” รมว.คลังกล่าวแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นว่าจะหาวิธีการทำงานแบบ

เกียร์ว่างหรือไม่ หรือทำงานแบบปลอดภัยตัวเองไว้ก่อน ส่วนจะถึงขั้นให้ทหารสร้างกลไกเข้าไปตรวจสอบควบคุมทุกฝีก้าวนั้นตนคิดว่าคนที่กลัวก็ทำอะไรไม่ออก คนที่ไม่กลัวก็เสียเวลาคิดกลไก กลยุทธ์ให้แนบเนียน

รมว.คลังยังกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับกรม.ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ว่าข้อเท็จจริงคือปี 58 เศรษฐกิจโลกหนักกว่าปีที่แล้ว จีนก็รื้อแร่ อัตราราคาเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยคิดว่าจะโตเกิน 7% ก็คาดว่าจะไม่เกิน 7% สินค้าหลักที่เรียกว่ายุทธปัจจัย ข้าว ยางพารา ผลิตได้น้อยขายได้น้อย ต่างคนต่างก็แข่งกันขาย ของก็ถูก ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทย เมื่อหันมามองประเทศไทยว่าเศรษฐกิจภายในมีอะไรบ้าง มีการลงทุนของภาครัฐ ภาษีที่เก็บได้ 18% ของรายได้ประเทศ รายจ่ายมี 20-21% แต่เฟืองตัวใหญ่เราอยู่ที่การส่งออก เมื่อเป็นแบบนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะกระทบการส่งออก ถ้าการส่งออกดีขึ้น ประเทศเติบโต 10-12% ก็จจะคึกคักแต่มันเป็นไปได้

“ไม่แน่ว่าส่งออกปี 58 โต 3-4% จะได้หรือเปล่า เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ไม่ฟื้น คนก็ปัน ผมก็เห็นใจคนปันแต่คนที่มองมีทั้ง

สายตาสั้นสายตายาว แต่ผมมีหน้าที่ชัดเจน แต่แถบเอเชียอย่างน้อยก็ดีกว่าหลายแห่ง ดีกว่ายุโรป จีดีพียังติดลบกันอยู่เลย” นายสมหมายกล่าว

ด้าน ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่เคยพูดว่าจะปรับ กรม. ใน 3 กระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจแต่อย่างใด และถ้ามีเรื่องนี้จริง ตนคงต้องรู้เรื่องก่อน คาดว่าสื่อมวลชนคงพูดกันไปเอง พร้อมยืนยันว่า ผลงานของรัฐมนตรีทุกคนดีหมด และเป็นที่ยอมรับว่าทำได้แค่ไหน

เมื่อถามว่านายปิติพงศ์ ฝั่งบุญ ณอยุธยา รมว.เกษตรฯ และนายอำนาจ ปิติเสรมช.เกษตรฯ ได้เคยพูดถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตรหรือไม่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า รมต.ทั้ง 2 คนทำงานอย่างเต็มที่ แม้จะมีสิ่งที่ทำให้ติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ปัญหา ■

3 มีนาคม 2558 หน้า 5

Thailand

## ‘อำนวยการ’ ไม่เครียดข่าว ถูกปรับผัน ครม.




รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ  
ไม่หวั่นถูกปรับผัน ครม. หลังไม่สามารถ  
ทำราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูง  
ขึ้นได้ อ้างทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมด  
กรณีมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับ


คณะรัฐมนตรี เนื่องจากการทำงานของบางกระทรวงยังไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชน  
ได้ โดยเฉพาะปัญหาของเกษตรกร เกี่ยวกับเรื่องนี้นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีชื่อติดโผที่อาจถูกปรับออกจากตำแหน่ง เผยว่าเป็นเรื่อง  
ปกติที่ทุกรัฐบาลไม่สามารถมาแก้ไขปัญหาค่าภายในปีเดียวจบทุกอย่าง กว่าที่จะเห็นผลเป็นรูป  
ธรรมต้องใช้เวลา และตอนนี้ภาวะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเกิดขึ้นทั่วโลก ทุกประเทศเร่งแก้ไข  
และใช้ตำราเศรษฐศาสตร์ไม่ต่างกัน

ส่วนเรื่องเงินแทรกแซงยาง 1.2 หมื่นล้านบาท นายอำนวยการยืนยันทำอย่างไรโปร่งใส ไม่รั่ว  
ไหล และยังเหลืออยู่ เพราะมีการหมุนเวียนซื้อมาขายไปตลอด



จังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

 แหล่งที่มา : สวท.พังงา

 วันที่ข่าว : 2 มีนาคม 2558

นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงา บูรณาการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจร โดยการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำร่วมกัน

นายสมมาตร สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ในฐานะกรรมการและเลขานุการการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการประมาณการสมดุลยางพาราของจังหวัด ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 และดำเนินงาน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในการรวบรวมยาง จำนวน 6 สหกรณ์ เป็นเงิน 64 ล้าน 5 แสนบาท , สนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา จำนวน 4 สหกรณ์ เป็นเงิน 38 ล้านบาท , ลดต้นทุนการผลิต โดยการอบรมเกษตรกร เรื่อง การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง จำนวน 2 รุ่น 288 คน , ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการอบรมเกษตรกร 3 หลักสูตร ได้แก่ การกรีดยางที่มีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยใช้เอง , การผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ในสวนยาง และการเลี้ยงหมูหลุมในสวนยาง จำนวน 1 กลุ่ม 30 คน

การสร้างมูลค่าเพิ่มกั้นชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการรวบรวมยางจากสถาบันเกษตรกรได้จำนวน 448,974 กิโลกรัม มูลค่า 26,394,802 บาท , ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติถูกต้อง จำนวน 15,864 คน จำนวนเงิน 15,864,000 บาท , สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม จำนวน 1,346 คน เงิน 133,239,144 บาท ช.ก.ส. อนุมัติแล้ว 627 คน เงิน 55,584,472 บาท , สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 1 บริษัท เงิน 115,000,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โทรศัพท์. 0-7648-1466 และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา โทรศัพท์. 0-7641-3181



จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อ  
ประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด

แหล่งที่มา สวท.ตรัง วันที่ข่าว 2 มีนาคม 2558

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง เพื่อพิจารณาแผนการผลิตและแผนธุรกิจของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมกำกับดูแลและแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวดเร็ว รัดกุม รวมทั้งป้องกันการทุจริตเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ จำนวน 1,809 ราย วงเงิน 175,259,250 บาท และในครั้งนี้มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ทางอำเภอได้ส่งให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดพิจารณา อีกจำนวน 3,466 ราย ส่วนขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คณะกรรมการบริหารโครงการ ได้พิจารณาแล้ว จะจัดส่งให้กับทาง ธ.ก.ส.พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวจริงหรือไม่ หากเป็นจริง มีคุณสมบัติครบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก็จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>